
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 3/๒๕๕6 
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน ๒๕๕6 เวลา 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕  ชั้น ๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นายยุคล ลิ้มแหลมทอง       ประธานกรรมการ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นายวราเทพ รัตนากร       รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3. นายวันวลิต  ธารไทรทอง       รองประธานกรรมการ 
      ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) 
4. นายดิฐ  อัศวพลังพรหม       กรรมการ 
 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.   นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์      กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร  กรมการค้าภายใน 
      แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
6. นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรม แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
7. นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์       กรรมการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
8. นายทวีศักดิ์ ชพานนท์       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
9. นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ       กรรมการ 
 นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ   แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
10. นายสุรพล  ใจดี        กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  แทนอธิบดีกรมการข้าว 
11. นายสว่าง อังกุโร        กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ  แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
12.  นายอนันต์  อักษรศรี        กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
13. นายวินัย กสิรักษ์        กรรมการ 
      รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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๑4. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๑5. นางกุลภา  บุญชูวงศ์         กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส่วนเศรษฐกิจการประมง แทนอธิบดีกรมประมง 
๑6. นางสาวจุฬนี คีรีรัตน์        กรรมการ 
      นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
๑7. นายธวัชชัย ศีลแสน         กรรมการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 แทนเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
18. นายอุปถัมภ์ ยกเส้ง        กรรมการ 
 หวัหน้าส่วนฟื้นฟูภูมิภาคที่ 4 
 แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
19. นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม       กรรมการ 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
20. นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์       กรรมการ 
 เลขาธิการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 แทนนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
21. รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตน์นราภรณ์      กรรมการ 
22. นายอภิชาต  จงสกุล            กรรมการและเลขานุการ 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ติดราชการ 
2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
3 ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย    ติดภารกิจ 
4. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช      ติดภารกิจ 
5. นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
6. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา       ติดภารกิจ 
7. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล       ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชลิต ด ารงศักดิ์     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นางสาวธารทิพย์ ศรีสันติสุข    กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ    กรมบัญชีกลาง 
4. นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล    ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. นางสาวจุฑารัตน์ เคนจงหอ    ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. นายสมบัติ  ตงเต๊า    กรมวิชาการเกษตร 
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7. นางปริญดา  หรูนหีม   กรมวิชาการเกษตร 
8. นางสาวหยกทิพย์  สุดารีย์   กรมวิชาการเกษตร 
9. นางอภิรดี  กอรัปไพฑูรย์   กรมวิชาการเกษตร 
10. นายอาณัติ หุ่นหลา    กรมส่งเสริมการเกษตร 
11. นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ     กรมส่งเสริมการเกษตร 
12. นายอุดม  นวลหนูปล้อง   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์  

      ประมง หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
13. นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์    กรมส่งเสริมสหกรณ ์
14. นายสุรชัย เปี่ยมคล้า     สหกรณ์โคเนื้อมหาลัยเกษตรศาสตร์   

      วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด 
15. นางสาวกฤติกา อกนิษฐาภิชาติ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
17. นายเอกราช  ตรีลพ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
18. นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
19. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
20. นายเมธี  จันต๊ะ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
21. นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. นายนิวัตร ออกเวหา    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
23. นายธรรมจรรย์ ตุลยธ ารง   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
24. นางเพ็ญระวี บุตรแก้วแตง บิวแคนัน   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นายจิติวัฒน์  เอี่ยมวัชรินทร์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. เจ้าหน้าที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จ านวน 7 คน  

    

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 

วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕6 

ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาค
การเกษตร) รายงานว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ครั้งที่ 2/25๕6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕6 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
จ านวน 25 หน้า และจัดส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
กรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข 

มติที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2556 
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วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจาก

การเปิดเสรีทางการค้า AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาค

การเกษตร)  รายงานที่ประชุมว่า 
1. ความเป็นมา 

1.1 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2556      
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร รับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ไปปรับปรุงโครงการโดยพิจารณาปรับลดระยะเวลาโครงการ และพ้ืนที่การด าเนินงานโดยให้
สนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ไม่กระจายมากเกินไป เพ่ือสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือก ากับดูแล
และการให้ค าแนะน าต่างๆ อีกทั้งการกระจายพ้ืนที่น าร่องแต่ละจุดเพียงรายละ 5 ไร่ จะไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในภาพกว้าง ต่างจากการส่งเสริมในพ้ืนที่น าร่องถึงแม้ว่าจะเป็นรายละ 5 ไร่แต่ก าหนดขอบเขต
ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจะท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่า ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงโครงการแล้ว
เสร็จให้น ากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

1.2กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด า เนินการปรับปรุงโครงการตามข้อสัง เก ตของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ตามข้อ 1.1แล้วสรุปผลการปรับปรุงโครงการ ดังนี้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
บริหารฯ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 56 

ผลการปรับปรุงโครงการฯ 

1. การพิจารณาปรับลดระยะเวลา
โครงการเพ่ือให้การช่วยเหลือ
เ กษตรกร เป็ น ไปด้ ว ยคว าม
รวดเร็ว 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจะปรับลด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนเกษตรกร และ
พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการตามไปด้วย เนื่องจาก ข้อจ ากัดในเรื่องการ
ผลิตแม่พันธุ์มะพร้าวที่ไม่สามารถขยายเพ่ิมขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
ผลิตแม่พันธุ์จะต้องใช้เวลาประมาณ 4 ปี โดยในปี 2556 ได้รับแจ้ง
จากกรมวิชาการเกษตรว่ามีต้นแม่พันธุ์อยู่เพียง 1,000 ต้น ซึ่งต้นแม่
พันธุ์ 1 ต้น จะผลิตต้นพันธุ์ได้ประมาณ 40 ต้น/ปี โดยในปี 2557 จะ
ส่งเสริมเกษตรกรได้ประมาณ 1,700 ไร่และขณะนี้กรมวิชาการเกษตร
ก าลังขยายต้นแม่พันธุ์ให้เพ่ิมขึ้นซึ่งจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดประมาณ 4 
ปี จึงจะมีจ านวนต้นแม่พันธุ์เพ่ิมข้ึนส าหรับพ้ืนที่ 6,600 ไร่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงปรับลดระยะเวลาด าเนินโครงการจาก
เดิม 7 ปี เป็น 5 ปี และได้ปรับลดเป้าหมายการด าเนินงานจากเดิม 
เกษตรกร 7,760 ราย พ้ืนที่ 38,800 ไร่ เป็น เกษตรกร 5,200 ราย 
พ้ืนที่ 26,000 ไร่  

2. พ้ืนที่การด าเนินโครงการควร
สนั บสนุ น เ กษตรกร ใน พ้ืนที่
ใกล้ เคียงกัน ไม่กระจายมาก
เกินไป เพ่ือสะดวกในการเข้าไป
ช่ วย เหลื อก ากับดู แลและให้
ค าแนะน าต่างๆอีกทั้ง พ้ืนที่น า
ร่องใกล้เคียงกันจะเห็นถึงการ

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับเป้าหมายการด าเนินงานโดยเน้น
ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นล าดับแรก 
และกระจายการช่วยเหลือไปยังจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี และสมุทรสงครามเป็นล าดับถัดไป ทั้งนี้ เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรเป็นพ้ืนที่น าร่องรายละ 5 ไร่  โดยมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ไม่
กระจายมากเกินไป จึงก าหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมี
การรวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มๆ ละประมาณ 50 ราย
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
บริหารฯ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 56 

ผลการปรับปรุงโครงการฯ 

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่า ท าให้แต่ละจุดที่โครงการช่วยเหลือจะมีพ้ืนที่น าร่องประมาณ 250 ไร่ 
3. ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้อง

กับการปรับลดระยะเวลาและ
เป้าหมายโครงการ 

ปรับลดงบประมาณจากเดิมจ่ายขาด 135.094ล้านบาท เป็น
จ่ายขาด 96.68 ล้านบาท ลดลง 38.414 ล้านบาท 

2. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
มะพร้าวมีความส าคัญในภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาย

ครัวไทยสู่ครัวโลก ปี 2553 ประเทศไทยมีพ้ืนปลูกมะพร้าว 1.45 ล้านไร่ แต่ปี 2555 มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว
ลดลงเหลือ 1.33 ล้านไร่ เกษตรกร 332,000 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 1.101 ล้านตัน ผลผลิตมะพร้าว
เฉลี่ย 750 กก.ต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพเป็นสวนเก่า 
ต้นมีอายุมาก แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงด าหนาม หนอนหัวด า เป็นต้น ทั้งนี้ มะพร้าวของประเทศ
ไทยมีคุณภาพดีในด้านเปอร์เซ็นต์ของไขมันกะทิในมะพร้าวสูงกว่ามะพร้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเทศไทยได้มีการเปิดตลาดน าเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ ามันมะพร้าว ภายใต้
กรอบการค้าเสรี AFTA โดยให้มีการน าเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ ามันมะพร้าว ไม่จ ากัดปริมาณ
ด้วยอัตราภาษี 0 % ยกเว้นเนื้อมะพร้าวแห้งอัตราภาษี 5 % ซึ่งเกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงกับ
การเปิดตลาดน าเข้ามะพร้าวในอาเซียน ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกกะทิส าเร็จรูปอันดับ 1 และมีคุณภาพดี
ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 80 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศศรีลังกา  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA โดยปลูกต้นมะพร้าวพันธุ์ดี
ในระหว่างแถวต้นมะพร้าวเก่า และดูแลรักษาต้นมะพร้าวพันธุ์ดีจนกระทั่งอายุ 4 ปี เมื่อได้ผลผลิต จึงตัดโค่น
ต้นมะพร้าวเก่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

2.2วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือ

การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
2.3เป้าหมาย 
ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือต้นที่ถูกท าลายจากศัตรู

มะพร้าว ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นล าดับแรก และจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และสมุทรสงคราม เป็นล าดับต่อไป ระยะเวลา 5 ปี รวมเกษตรกร 5,200 รายรายละ 5 ไร่ 
พ้ืนที่ 26,000 ไร่ดังนี้ 

ปี จ านวนเกษตรกร (ราย) พ้ืนที่ (ไร่) 
2557 268 1,340 
2558 774 3,870 
2559 1,126 5,630 
2560 1,296 6,480 
2561 1,736 8,680 

รวม 5 ป ี 5,200 26,000 
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2.4กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการ  ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม60 ราย/ครั้ง จ านวน 5 ปี รวม 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการและบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
  2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเกษตรกร จ านวน 20 ราย ปีละ 2 ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับเร่งรัด 
ติดตามการด าเนินงาน และแก้ปัญหาโครงการของจังหวัด 
  3) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมะพร้าว 

ด าเนินการจัดอบรมในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการป้องกันก าจัด 
ศัตรูมะพร้าว ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมะพร้าวของจังหวัด และอ าเภอของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 60 ราย 
   4) ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง รับสมัคร คัดเลือก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
      4.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง
โครงการ รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   1) เกษตรกรมีสวนมะพร้าวอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราชและสมุทรสงครามเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวฯ เป็นต้น 
   2) รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินกลุ่มละ 50 ราย 
   3) ต้นมะพร้าวมีอายุมากกว่า 40 ปี หรือต้นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตต่ ากว่า 600 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือสวนมะพร้าวที่ถูกท าลายโดยศัตรูมะพร้าว 
   4) พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวต้องเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดิน นส.2 (ใบจอง) นส.
3 นส.3ก นส.3ข รวมทั้งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ หรือ
กฎหมายอื่น เช่น ก.ส.น. ที่ราชพัสดุ น.ค.3 ส.ป.ก. 4-01 ส.ท.ก. เป็นต้น 
   5) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ มีความตั้งใจจริง เข้าร่วมประชุม/
อบรม/ดูงาน และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
   6) โครงการให้การสนับสนุนเกษตรกร รายละไม่เกิน 5 ไร่ 
   7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีต้นมะพร้าวที่ปลูกใหม่ของโครงการอยู่ใน
พ้ืนที่อย่างน้อย 10 ปี  
      4.2 ในปี 2557 ส านักงานเกษตรอ าเภอรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย ปี 2557  จ านวน 268 รายปี 2558 จ านวน 774 ราย ปี 2559 จ านวน 1,126 ราย รวม 
2,168 ราย และจัดประชุมเพ่ือสรุปมติที่ประชุมของเกษตรกรในด้านความต้องการพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีเ พ่ือ
แจ้งแผนการผลิตให้กรมวิชาการเกษตรผลิตต้นพันธุ์ส่งให้เกษตรกรในปี 2557 2558 และ 2559 
      4.3 ในปี 2558 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จ านวน 1,296 ราย         
ปี 2561จ านวน 1,736 ราย เพ่ือสรุปมติที่ประชุมของเกษตรกรในด้านความต้องการพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี 
เพ่ือแจ้งแผนการผลิตให้กรมวิชาการเกษตรผลิตต้นพันธุ์ส่งให้เกษตรกรในปี 2560 – 2561 
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  5) อบรม/ ดูงานเกษตรกร  
      รวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินกลุ่มละ 50 ราย จัดอบรมความรู้หลักสูตร
“การปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า” โดยมีเนื้อหาวิชาการด้านการปลูก การดูแลรักษามะพร้าว ศัตรู
มะพร้าวการป้องกันก าจัด การปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้าว ฯลฯ เป็นต้น จ านวน 1 วัน และศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 วัน ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน โดยมีเป้าหมาย 5 ปี รวมเกษตรกร จ านวน 5,200 ราย 
  6) แปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 

      6.1 การจัดท าแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เกษตรกรจะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้  

   1) เกษตรกรได้รับต้นพันธุ์มะพร้าวไร่ละ 25 ต้นจากรมวิชาการเกษตรหรือกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

   2) ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวนไร่ละ 125 กิโลกรัม  
3) ปุ๋ยเคมีไร่ละ 25 กิโลกรัม  
4) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

โดยมีเป้าหมาย รวม 5 ปี จ านวน 5,200 ราย พ้ืนที่ 26,000 ไร่ 
    6.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดประชุมเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ือ

วางแผนในการจัดท าแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมความต้องการมะพร้าว
พันธุ์ดีของเกษตกรได้แก่ พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 สวีลูกผสม 1 และพันธุ์ไทยต้นสูง 
      6.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอจัดซื้อต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวจาก
กรมวิชาการเกษตร  เว้นแต่กรมวิชาการเกษตรไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอจึงจะสามารถจัดซื้อจากแปลงเพาะพันธุ์ในท้องถิ่นได้ 
      6.4 ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดจ้างขนส่งต้นพันธุ์มะพร้าวจาก
แปลงเพาะพันธุ์มะพร้าวกรมวิชาการเกษตรถึงส านักงานเกษตรอ าเภอ 
      6.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ย สนับสนุนเกษตรกรตามช่วงเวลาการผลิตในแผนด าเนินงาน
แปลงส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  
      6.6 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามแผนการด าเนินงานแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 
                       6.7 ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรจังหวัด/อ าเภอติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรร่วม
โครงการ ในเรื่อง การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การปลูก และการดูแลรักษาสวนมะพร้าวของเกษตรกร 

  7) การบริหารจัดการโครงการ 
      7.1 ติดตามควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ

จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเกษตรกร 
    7.2 ติดตามนิเทศงานจังหวัด/อ าเภอโดยส่วนกลาง  

7.3ติดตามประเมินผลโครงการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.5ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ 
2.6 งบประมาณโครงการ งบประมาณจ่ายขาดจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

ฯส าหรับส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี เป็นเงิน 96,680,000
บาท แยกเป็น 

 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  2,520,000 บาท 
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 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,130,000 บาท 
 3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ดูงานของเกษตรกร  6,940,000 บาท 
 4) ค่าใช้จ่ายแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  83,410,000 บาท 
 5) ค่าติดตามนิเทศงาน  2,00,000 บาท 
 6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

680,000 บาท 
2.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 2.7.1 หน่วยงานหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 2.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมวิชาการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกษตรกรจ านวน 5,200 ราย น าความรู้ที่ได้รับไปปลูกและดูแลรักษามะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่า รวมพ้ืนที่ 26,000 ไร่สามารถให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20หลังจากปลูกปีที่ 
10มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 4 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ และจะให้ผลผลิตสูงตั้งแต่ปีที่ 12 – ปี
ที่ 60 ซึ่งท าให้มีผลตอบแทนคุ้มค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท 
  2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.9 ตัวช้ีวัดโครงการ 
                   1.เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า จ านวน 
5 ปี 5,200 ราย   
 2.เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงพื้นที่ จ านวน 5 ปี ไม่น้อยกว่า 26,000 ไร่  
 3. พื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 26,000 ไร่ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTAระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ โดย
กองทุนฯ สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 96,680,000 บาท เป็นรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม 

1.กรมส่งเสริมการเกษตร 6,979,000 15,051,500 20,471,500 23,174,000 30,324,000 96,000,000 

2. ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

80,000 100,000 170,000 100,000 230,000 680,000 

รวม 7,059,000 15,151,500 20,641,500 23,274,000 30,554,000 96,680,000 

 
รองประธาน (นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ให้ความเห็นว่า งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน จ านวน 96 ล้านบาท อาจจะดูว่าไม่มาก แต่เมื่อเทียบ
กับจ านวนเงินที่กองทุนฯ มีอยู่ จะเห็นว่าเป็นสัดส่วนค่อนข้างมาก การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการนี้จึง
ต้องพิจารณาถึงการบริหารเงินกองทุนฯ ว่าควรให้การสนับสนุนจ่ายขาดเท่าใดหรือหมุนเวียนเท่าใด เมื่อ
พิจารณาโครงการพบว่า การด าเนินโครงการเป็นลักษณะไปเลือกแปลงสวนเก่าที่มีปัญหา ไม่มีคุณภาพ แล้ว
ด าเนินการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเข้าไปทดแทนใหม่จะเป็นการให้ฟรีในปีแรกทั้งหมด แต่ปีที่ 2 ให้เกษตรกรดูแล
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รักษาและแก้ไขปัญหาเองซึ่งตรงนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสุดท้ายแล้วจะได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้  และใน
อนาคตเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนจากการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี แต่ในส่วนของกองทุนฯ กลับไม่ได้รับเงินคืน 
ถ้าส่งเสริมในลักษณะทุนหมุนเวียนจะดีกว่าหรือไม่ และถ้าเกิดกรณีที่บางรายมีพ้ืนที่ไม่ถึง 5 ไร่ จะให้การ
ส่งเสริมหรือไม่ ทั้งนี้อยากทราบว่ามีเกษตรกรรายย่อยมีพ้ืนที่เฉลี่ยรายละกี่ไร่  

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า 
โครงการนี้ขอใช้เงินกองทุน FTA เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์เกิดปัญหาการระบาดของหนอนหัวด า ประกอบ
กับต้นมะพร้าวประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ มีอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นต้นสูงให้ผลผลิตต่ าอีกทั้งยังดูแล
รักษาได้ยาก และเกษตรกรส่วนมากที่ปลูกมะพร้าวจะมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณรายละ 18 ไร่ โครงการนี้จะ
ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนต้นพันธุ์มะพร้าวเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีซึ่งมีลักษณะต้นเตี้ยและให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์
พ้ืนเมือง โดยจะให้ผลผลิตในระยะเวลา 4 ปี โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในปีแรก หลังจากนั้น
เกษตรกรต้องดูแลแปลงเอง โดยจะสนับสนุนรายละ 5 ไร่ ซึ่งจะเป็นการปลูกแซมต้นเดิม ส าหรับพันธุ์ที่จะ
น าไปแจกจ่าย ได้แก่ พันธุ์สวี 1 พันธุ์ชุมพร 2 และพันธุ์ไทยต้นสูง ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันการ
ผลิตของกรมวิชาการเกษตรยังผลิตได้น้อยส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณ และที่ผ่านมาภาคเอกชนก็มี
ความสนใจที่จะผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีแต่ไม่สามารถผลิตให้ได้ โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการขยายพันธุ์มะพร้าวได้
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในปี 2557 กรมวิชาการเกษตรมีต้นพันธุ์ที่พร้อมจะส่งมอบให้เกษตรกรอยู่บางส่วนแล้ว 
ส าหรับการขยายให้ได้พ้ืนที่ 30,000 ไร่ ต้องใช้เวลา 3-4 ปี และหากว่าโครงการนี้เกิดขึ้น ก็สามารถไป
เชื่อมโยงกับการก าจัดหนอนหัวด าซึ่งได้รับงบกลางไปสอนเกษตรกรผลิตตัวก าจัดศัตรูธรรมชาติในพ้ืนที่ ถ้า
เกษตรกรเลี้ยงศัตรธูรรมชาติและปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และการที่ต้องขอรับ
การสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดเพราะเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนสายพันธุ์มะพร้าว โดยน าร่องให้เกษตรกร
ดูเป็นตัวอย่าวว่ามีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า การประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการนี้ครั้งแรกที่ประชุมมีความเห็นว่าโครงการค่อนข้างเล็กไม่น่าจะเห็น
ผลได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ปลูกที่มีทั้งหมด 1.2 ล้านไร่ จึงให้ปรับโครงการโดยเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายให้มาก
ขึ้น ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมเติมแต่เป็นการเพ่ิมขึ้นตาม
ศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีความสามารถจ ากัด จึงท าให้มีระยะเวลาการด าเนิน
โครงการถึง 7 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 130 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมให้ปรับโครงการโดยพิจารณาพ้ืนที่
เป้าหมายเน้นจุดใดจุดหนึ่งไม่ควรที่จะกระจายจนมองไม่เห็นผลที่เกิดขึ้น โครงการจึงปรับแก้ใหม่เป็น
ระยะเวลาของโครงการเหลือ 5 ปี ปรับลดพ้ืนที่ และวงเงินลง โดยโฟกัสในเรื่องของพ้ืนที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะ
เริ่มต้นจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นล าดับแรก ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาชัดเจน และกรมส่งเสริมการเกษตรได้
แก้ไขโครงการตามความคิดเห็นในครั้งที่แล้วและน ามาเสนอใหมใ่นวันนี้ 

กรรมการ (นายทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า การปลูกแซม
แปลงเก่าที่มีโรคระบาดอยู่แล้ว จะมีวิธีการปลูกในลักษณะอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้นที่ปลูกใหม่ได้รับความเสียหาย 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า 
เนื่องจากต้นมะพร้าวที่ปลูกใหม่มีขนาดเล็ก ซึ่งในช่วงที่ก าลังเจริญเติบโต 4-5 ปี จะดูแลรักษาได้ง่าย ซึ่งถ้า
พบว่ามีโรคระบาดก็สามารถใช้สารเคมีได้บางส่วนโดยไม่มีผลกระทบ  อีกทั้งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
จะต้องผ่านการคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความสนใจและตั้งใจจริง เพ่ือท าเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรราย
อ่ืนๆ ได้เห็นผลส าเร็จ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถาม
ว่า มะพร้าวที่น าไปปลูกสามารถต้านทานแมลงได้หรือไม่ 
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   กรรมการ (นายอนันต์  อักษรศรี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) กล่าวว่า มะพร้าวทั้ง 2 พันธุ์
ไม่ได้ต้านทานแมลง แต่เป็นพันธุ์ลูกผสมที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าเป็นพันธุ์ที่ผลผลิตสูงและให้เนื้อดีเพ่ือ
ทดแทนพันธ์เดิมที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ชนิดนี้ไปก็จะได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ชี้แจงว่า ลักษณะการปลูกจะเป็นการปลูกทดแทนสวนเดิม เนื่องจากต้นเก่าจะสูงเกษตรกรต้องปีนขึ้นไป
ล าบาก ถ้าหากใช้พันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยการก าจัดดูแลศัตรูพืชจะท าได้ง่ายกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า การ
ป้องกันโรคก็ท าได้ง่ายกว่า แต่ถามว่าต้านทานแมลงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ต้านทาน 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถาม
ว่า เมื่อปลูกแล้วจะตัดต้นเก่าออกหรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า ใน
ระหว่างปลูกแซมช่วง 1-3 ปีแรกจะยังไม่ตัดออก เพราะขนาดต้นยังไม่ใหญ่มากจึงไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งต้นเก่าก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้ แต่จะโค่นต้นเก่าเมื่อต้นใหม่มีอายุ 4 ปี ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้ จึงตัด
ต้นเก่าออก 
   กรรมการ (นายอุปถัมภ์ ยกเส้ง ผู้แทนส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
สอบถามว่า การปลูกมะพร้าวแซมทั้งท่ียังมีแมลงระบาดอยู่ จะท าให้ค่าบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนหรือไม่  

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า 
ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกร จากที่เคยส ารวจพื้นที่ปลูกมะพร้าวของเกษตรกรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มี
การปลูกพืชชนิดอื่นแซมระหว่างต้นมะพร้าวทั้งที่ต้นมะพร้าวมีอายุมากและมีแมลงท าลาย แต่ก็ไม่พบว่าแมลง
มาท าลายพืชที่ปลูกใหม่ 

กรรมการ (นายดิฐ อัศวพลังพรหม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
สอบถามว่า โครงการนี้ระยะเวลายาวมากและสงสัยในตัวเลขว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ 300 ล้านบาท มีที่มา
อย่างไร และท าไมถึงไม่หาพันธุ์มะพร้าวที่ต้านทานศัตรูมะพร้าวน ามาปลูก 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางปริญดา หรูนหีม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า ในการรับรอง
พันธุ์มะพร้าวต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และในขณะนี้ไม่มีพันธุ์ที่ต้านทานศัตรูมะพร้าว 
   กรรมการ (นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่า พันธุ์
มะพร้าวที่ไม่ต้านทานโรคถ้าน าไปปลูกแล้วแมลงจะไปท าลายต้นที่ปลูกใหม่หรือไม่ และค าตอบที่ว่า มะพร้าว
พันธุ์ใหม่ดูแลง่ายกว่าไม่สามารถตอบโจทย์ เพราะถ้าลงทุนไปแล้วหนอนมากินต้นใหม่ที่ว่าดูแลง่ายจะท า
อย่างไร ดังนั้น จะมีแนวทางการใดเพ่ือให้เกิดความสบายใจว่าต้นมะพร้าวใหม่ที่จะน าไปปลูกทดแทนจะ
ปลอดภัยจากการท าลายของหนอนหัวด า 

ผู้ชี้แจงโครงการ  (นางปริญดา หรูนหีม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า มะพร้าวสาย
พันธุ์ชุมพร 2 และสวี 1 เป็นพันธุ์ลูกผสม ซึ่งมคีุณสมบัติที่ดเีรื่องการใหน้้ ามันและการเจริญเติบโต ส าหรับการ
ต้านทานโรคขึ้นอยู่กับการจัดการศัตรูพืช ขั้นตอนการปลูก และการดูแลรักษาของเกษตรกร ถ้าอาศัยพันธุ์ดี
เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ผลต้านทานโรค 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า เมื่อเกษตรกรน าพันธุ์ดีไป
ปลูกเกษตรกรก็ต้องดูแลทั้งทางเคมีและทางธรรมชาติในการปลูกให้เหมาะสมต่อไป   

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าว
เพ่ิมเติมว่า หากมะพร้าวที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ยังให้ผลผลิตดีอยู่ ก็ไม่มีอะไรที่จะรับรองได้ว่าเกษตรกรจะ
ยินยอมโค่นมะพร้าวต้นเดิมทิ้งเพ่ือปลูกพันธุ์ใหม่ทดแทน ท าไมกรมวิชาการเกษตรไม่ให้เกษตรกรซื้อพันธุ์
มะพร้าวไปปลูกเองแทนที่โครงการจะน าพันธุ์ไปให้เกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 



11 
 

กรรมการ (นายอนันต์  อักษรศรี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมวิชาการ
เกษตรได้มีการจ าหน่ายมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 ให้ เกษตรกรที่มีความสนใจไปปลูกบ้างแล้ว ซึ่งโดยปกติกรม
วิชาการเกษตรมีการผลิตมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 เพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาการผลิตมี
ปริมาณจ ากัด เนื่องจาก ไม่มีแผนความต้องการที่ชัดเจน แต่ถ้าหากมีแผนความต้องการที่ชัดเจนกรมวิชาการ
เกษตรกส็ามารถผลิตได้ตามจ านวนที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น โครงการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์ที่
จะน ามะพร้าวพันธุ์ดีแจกให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกทดแทนสวนเก่า โดยได้ประสานมาทางกรมวิชาการเกษตรว่า
มีพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหรือไม่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็พร้อมที่จะผลิตและจ าหน่ายให้เจ้าของโครงการ 
ส าหรับเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายก็ส่งคืนเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการผลิตต้น
มะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกรตามความต้องการที่ได้รับแจ้งในแต่ละปีทางกรมวิชาการเกษตรมี
งบประมาณในการผลิตส่วนนี้อยู่แล้ว แต่ส าหรับโครงการนี้มีความต้องการต้นมะพร้าวพันธุ์ดีจ านวนมากจึง
จ าเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็พร้อมที่จะผลิต อย่างไรก็ดีการผลิตมะพร้าว
พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรไม่ได้แจกฟรีแต่เป็นการจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร 
   กรรมการ (นายสว่าง อังกุโร ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ให้ความเห็นว่า การด าเนินโครงการ
มะพร้าวทดแทนเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวให้มากขึ้น แต่เนื่องจากเวลานี้เกิดการระบาดของ
หนอนหัวด า การท าโครงการในช่วงนี้อาจไม่เหมาะสมเพราะอาจท าให้เกิดการระบาดของแมลงเพ่ิมมากขึ้น ถ้า
จะเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการนี้ออกไปสักระยะหนึ่งก่อน จะก่อเกิดผลกระทบกับโครงการหรือไม ่

กรรมการ (รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตน์นราภรณ์) ให้ความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับติดตาม
ก ากับให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่มีการต้ังงบประมาณไว้น้อยมาก เพราะถ้า
หากเกิดปัญหาศัตรูพืชเราจะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้มากในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ในทางเดียวกัน
ในหัวข้อการอบรมและดูงานของของเกษตรกร เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เพราะถ้าเราเตรียมการในส่วนนี้ดี
เกษตรกรจะได้มีความรู้ที่ดีถ้าหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ งบประมาณในส่วนนี้
จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่มากก็น้อย  

กรรมการ (นายอิทธิชัย ปัทมสิริ วัฒน์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ) กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ต้องการที่จะน ามะพร้าวพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรไปปลูกแทนพันธุ์เก่า ซึ่งผู้เสนอ
โครงการก็ยอมรับว่าเกษตรกรมีความต้องการมะพร้าวพันธุ์ดังกล่าวอยู่แล้ว เกษตรกรจึงควรเป็นผู้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งถ้ากองทุนฯ Support ในระยะยาวจะขยายโครงการได้อย่างไร ต้องมีการช่วยเหลือกันไป
ตลอดอย่างนั้นหรือไม่ ประเด็นส าคัญควรอยู่ที่จะบริหารงานและน าความรู้ให้เกษตรกรอย่างไร ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้สามารถน าเงินกองทุนฯ ไป Support ได้ แต่ในเรื่องการปลูก การดูแล และค่าพันธุ์ ควรเป็นค่าใช้จ่าย
ของเกษตรกร  

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า ที่ขอรับการ
สนับสนุนทั้งพันธุ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับเกษตรกรเพราะต้องการน าร่องให้เกษตรกรเห็นประโยชน์แล้วจะได้
ท าตาม  ในเรื่องการอบรมมีงบประมาณส าหรับการถ่ายทอดความรู้อยู่แล้ว ปัญหาอยู่ที่การลงทุนและการผลิต
พันธุ์มะพร้าวซึ่งยังมีข้อจ ากัด เพราะมีความต้องการแต่ไม่มีความต้องการซื้อ ผู้ผลิตพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายจึงท าไม่ได้ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  ให้
ความเห็นว่า หลักการของโครงการนี้คือ มะพร้าวควรมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เข้ามาทดแทนสายพันธุ์
มะพร้าวเดิม แต่ปัญหามีอยู่ว่าขณะนี้มีโครงการของบประมาณจากรัฐบาล 300 กว่าล้านบาท เพ่ือน าไปแก้ไข
ศัตรูพืชซึ่งเป็นพ้ืนที่เดียวกันกับโครงการเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าว ดังนั้นจะมีสิ่งไหนที่เป็นการรับประกันได้ว่าการ
ท าโครงการเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการระบาดของแมลงเพ่ิมเติม และการใช้เงิน 300 ล้าน
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บาท ก็ยังไม่ทราบผลว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงได้หรือไม่ จึงเห็นว่าโครงการนี้ควรขยับ
ออกไปก่อนดีหรือไม่ เพราะมีสองเรื่องเข้าพร้อมๆ กัน ถ้าหากพันธุ์ดีเกษตรกรก็น่าจะลงทุนด้วยตัวเอง  
   รองประธาน (นายวันวลิต  ธารไทรทอง แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)) ให้ความเห็นว่า มีข้อสงสัยหลายประเด็น ในส่วนการจ่ายขาดเพราะ
มีบางเรื่องที่จ่ายได้และไม่ได้ และถ้าจ่ายได้ค าถามก็คือควรจ่ายขาดหรือไม่ สิ่งที่กรรมการได้ตั้งค าถามก็คือ 
หากโครงการดีเกษตรกรมีความต้องการและพร้อมที่จะลงทุนซื้อ ท าไมโครงการจะต้องไปสนับสนุนส่วนค่า
พันธุ์ รวมไปถึงค่าขนส่ง ค่าวัตถุดิบต่างๆ สมควรหรือไม่ที่กองทุนจะต้องจ่าย ประเด็นต่อมาก็คือ จ่ายเยอะ
เกินไปหรือไม่ ประเด็นถัดไป ถ้าท าโครงการนี้สิ่งไหนที่เป็นการรับประกันถึงผลส าเร็จ เพราะพันธุ์นี้ไม่ได้
ป้องกันแมลง ถ้าหากปลูกแล้วเกิดปัญหาโครงการนี้อาจจะล้มกลางคันได้ ซึ่งโครงการก็ไม่มีกลไกผู้ที่จะ
รับผิดชอบอีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีข้อสงสัยมากมายจึงอยากให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถ้าหาก
มีปัญหาเราควรจะท าอย่างไรกับโครงการ 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า ถ้าไม่ดูในเรื่องการระบาดของศัตรูมะพร้าว โครงการนี้จะเป็นเรื่องที่สมควรด าเนินการเนื่องจาก
มะพร้าวของไทยมีอายุมาก ถ้าให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์เองเกษตรกรอาจเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน และ
มะพร้าวยังเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ถ้ามองในเรื่องของการก าจัดแมลงศัตรูพืชใน
งบประมาณ 300 ล้านบาท ก็สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวได้ เนื่องจากมะพร้าว
พันธุ์สวี 1 และชุมพร 2 มีลักษณะต้นเตี้ยดูแลได้ง่าย 
   กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้
ไดเ้ดินทางไปพบกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในพันธุ์มะพร้าวที่จะได้รับว่ามีความ
ต้านทานศัตรูหรือไม่ และเรื่องการใช้ยาก าจัดศัตรูมะพร้าวระหว่างการฉีดเข้าต้นกับฉีดทางใบมีความแตกต่าง
กันอย่างไร ให้ท าการก าจัดศัตรูมะพร้าวให้ส าเร็จก่อนแล้วค่อยท าโครงการเปลี่ยนพันธุ์จะดีกว่าหรือไม่ เห็น
ด้วยว่าต้องมีการเปลี่ยนพันธุ์แต่ต้องดูว่าเปลี่ยนเมื่อไหร ่

กรรมการ (นายอุปถัมภ์ ยกเส้ง แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร) สอบถามว่า ในความเป็นจริงเกษตรกรมีความต้องการมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 จริงหรือไม่ และกรม
วิชาการเกษตรมีแปลงสาธิตให้เกษตรกรเรียนรู้หรือไม่ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า 
โครงการนี้เสนอของบประมาณจากกองทุนฯ เป็นเงินจ่ายขาดทั้งหมด ทั้งที่เกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ ดีไป
ปลูก เกษตรกรก็ควรต้องจ่ายเอง นอกนั้น ก็ยังมีปัญหาว่าพ้ืนที่ที่จะท าโครงการก็ยังมีแมลงระบาด ซึ่งต้นพันธุ์
ทีจ่ะน าไปปลูกก็ไม่ต้านทานแมลง ถ้าอย่างนั้นแล้วโครงการนี้จะให้เกษตรกรออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)  ชี้แจงว่า 
โครงการนี้ออกค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกเท่านั้น โดยในปีที่ 2-ปีที่ 5 เกษตรกรต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและยาท้ังหมดอยู่แล้ว  

กรรมการ (นายอุปถัมภ์ ยกเส้ง ผู้แทนส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) กล่าว
ว่า เนื่องจากการเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวเป็นความต้องการของเกษตรกรอยู่แล้ว เกษตรกรก็ควรลงทุนเอง แต่
หลักการส าคัญควรอยู่ที่การให้ความรู้แก่เกษตรกรจงึจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

กรรมการ (นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)  ให้ความเห็นว่า พันธุ์
มะพร้าวที่จะน าไปส่งเสริมเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้านทานโรคและแมลง จึงเกิดความเสี่ยงในการท าโครงการ ถ้าน าไป
ปลูกแล้วแมลงเข้าท าลายทั้งที่คณะกรรมการรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าต้นพันธุ์ที่น าไปลูกนั้นไม่ต้านทานแมลง หาก
เกิดความเสียหายขึ้นคณะกรรมการอาจต้องรับผิดชอบ 
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รองประธาน (นายวันวลิต  ธารไทรทอง แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)) กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นข้อกังวลว่าจะมีอะไรเป็นหลักประกัน
ความส าเร็จในเรื่องนี้ เมือ่เกษตรกรมีรายได้แล้วน าเงินมาส่งคืนให้กองทุนได้หรือไม่ 

กรรมการ (นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า 
โครงการนี้ควรท าเป็นแปลงสาธิตโดยการตัดต้นมะพร้าวเก่าทิ้งทั้งหมดแล้วปลูกใหม่เพ่ือเป็นต้นแบบให้
เกษตรกรเห็นเป็นตัวอย่างจะได้หรือไม่ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรน าพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรไปปลูกเป็นแปลงสาธิต โดยตัดต้นมะพร้าวเก่า
ทั้งหมดออกจะได้ไม่มีปัญหาแมลงระบาด แล้วทดลองปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ือทดสอบให้เห็นผลชัดเจนว่าจะ
เกิดปัญหาการท าลายของแมลงและได้ผลผลิตตามเป้าหมายหรือไม่ 

มติที่ประชุม 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการจาก

เดิมที่ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต เป็นการท าแปลงสาธิตเพ่ือทดลองปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีในพ้ืนที่สวน
มะพร้าวเก่าอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และเป็นพ้ืนที่ที่มีการท าลายจากศัตรูมะพร้าว เพ่ือทดสอบให้เห็นผล
ชัดเจนและเป็นที่น่าเชื่อถือก่อนจัดท าโครงการเป็นรูปธรรมว่าการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีจะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาผลผลิตตกต่ าและลดการสูญเสียจากการท าลายของแมลงศัตรูมะพร้าวได้ ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงโครงการ
แล้วเสร็จให้น ากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ 3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

(FTA) ของกรมวิชาการเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาค
การเกษตร)  รายงานที่ประชุมว่า 

 
1. ความเป็นมา 

1.1 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2556    
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ให้กรมวิชาการเกษตรรับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไป
ปรับปรุงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ให้
เชื่อมโยงถึงด้านการตลาด โดยหารือภาคเอกชนในการจัดท าโครงการเพ่ือให้ผลผลิตพริกไทยที่ออกมามีตลาด
รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน แล้วให้น าโครงการกลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

1.2 ในการนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงโครงการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามข้อ 1.1 
แล้ว สรุปผลการปรับปรุงโครงการ ดังนี้ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารฯ  
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 56 

ผลการปรับปรุงโครงการฯ 

- ปรับปรุงโครงการให้เชื่อมโยงถึงด้าน
การตลาด โดยหารือภาคเอกชนใน
การจัดท าโครงการเพ่ือให้ผลผลิต
พริกไทยที่ออกมามีตลาดรองรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเอกชน  

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2556 กรมวิชาการ
เกษตร ได้มีการหารือเป็นระยะๆ กับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทง่วน
สุน (พริกไทยตรามือที่ 1) ผู้รวบรวมพริกไทยส่งโรงงานไร่ทิพย์ และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ าโจน  เกี่ยวกับตลาด
รองรับผลผลิตพริกไทย แล้วได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันมีการรับซื้อผลผลิต
พริกไทยหน้าฟาร์มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีปริมาณไม่ต่ ากว่า 
600 ตันต่อปี ในราคา 230 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาน าตลาดของกรมการค้าภายในราคา 220 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ 
ผู้รวบรวมพริกไทยส่งโรงงานไร่ทิพย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
พริกไทยบ้านน้ าโจน ยังมีความต้องการรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกร
อีกไม่ต่ ากว่า 200 ตันต่อปี ดังนั้น การที่ผลผลิตพริกไทยของ
โครงการจะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 48 ตันต่อปี จึงยังอยู่ใน
ความสามารถที่ผู้รวบรวมพริกไทยในพ้ืนที่รับได้  

ฉะนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้เพ่ิมเติม กิจกรรมการสร้าง
การตลาดให้กับพริกไทยคุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือเชื่อมโยง
เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยตามมาตรฐาน GAP กับผู้รับซื้อ โดยท า
ความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้รวบรวมพริกไทยส่งให้กับ
โรงงานต่างๆ ในการรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  

๒. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
 2.๑ หลักการและเหตุผล 

 2.๑.1 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตพริกไทยที่ส าคัญในล าดับต้นๆของโลก รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม มาเลเซีย และบราซิล แต่หลังจากปี 2549  จากที่เคยผลิตพริกไทยได้กว่า 10,000 ตัน ได้ลดลง
เหลือกว่า 6,000 ตันในปัจจุบัน  เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า นอกจากนี้ มีการเปิดเสรีทางการ
ค้าภายใต้ข้อผูกพัน AFTAของสินค้าพริกไทย ท าให้มีการน าเข้าพริกไทยเพ่ิมขึ้นจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ 
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ประเทศไทยมีแนวโน้มน าเข้าพริกไทยจากประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 น าเข้าปริมาณ 1,839.91 ตัน คิดเป็นมูลค่า 263.46 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ  84.38 ตัน มูลค่า 10.93 ล้านบาท จากปี 2552  ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 20.80 
เท่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 23.10 เท่า  ในขณะที่การส่งออกลดลงถึง 4 เท่าในช่วง 3 ปี คือในปี 2552 
มีการส่งออก 2,489.18 ตันต่อปี ในปี 2554 มีการส่งออก 518.24 ตันต่อปี แสดงถึงปริมาณพริกไทยไม่
เพียงพอส าหรับบริโภคภายในประเทศ  

2.๑.2 พ้ืนที่ปลูกพริกไทยที่ส าคัญในเขตภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
95 ของพ้ืนที่ปลูกพริกไทยทั้งประเทศ พันธุ์พริกไทยที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือพันธุ์ซาราวัค และพันธุ์ซีลอนซึ่ง
ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ผลผลิตเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 480 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจะจ าหน่ายเป็น
พริกไทยที่ไม่ได้ลอกเปลือกออกซึ่งเรียกว่าพริกไทยด าและพริกไทยที่ลอกเปลือกออกเรียกว่าพริกไทยขาว 
สถานการณ์พริกไทยในจังหวัดจันทบุรี  พบว่าในปี 2552 มีเกษตรกรปลูกพริกไทยจ านวนทั้งสิ้น 3,283 ราย 
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 12,171 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 11,766 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 489 กิโลกรัมต่อไร่ ผลิตผลิตรวม 
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5,751 ตัน มีมูลค่าเท่ากับ 506.71 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 75.95 บาทต่อกิโลกรัม และราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่  88.12 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในปี พ.ศ.2553  มีเกษตรกรที่ปลูก
พริกไทยจ านวนทั้งสิ้น  2,966 ราย  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 11,936 ไร่  พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 11,787 ไร่  ผลผลิต
เฉลี่ย 487 กิโลกรัมต่อไร่  ผลิตผลิตรวม 5,737 ตัน มีมูลค่าเท่ากับ 798.07 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 
73.85 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 180 บาทต่อกิโลกรัม และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่ 
139.11 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี,2554) สาเหตุการลดลงของพ้ืนที่ปลูกพริกไทย
ในจังหวัดจันทบุรี  เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน  เช่น ยางพารา กล้วยไข่และยังมี
การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา phytophthora paimivora  และโรครากปมที่เกิดจาก 
Meloidogyne incognite ท าให้ต้นพริกไทยตายหรือต้นทรุดโทรมลง โดยส่วนใหญ่ต้นพริกไทยของจังหวัด
จันทบุรีจะมีอายุมาก และขาดการดูแลที่ดี  เช่น ไม่มีการตัดแต่งกิ่ง ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ย และ
การก าจัดโรคอย่างเหมาะสม จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าและผลผลิตยังไม่มีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตยังสูงกว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ท าให้เมื่อเปิดเสรีการค้าอาเซียนอาจมีการน าเข้าพริกไทยเข้ามาเป็นจ านวนมากส่งผลให้
เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ และอาจต้องเลิกอาชีพนี้ไปในที่สุด 
  2.๑.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า (FTA) จึงเป็นโครงการฯที่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ  
ลดการน าเข้า เนื่องจากพริกไทยของประเทศไทย มีคุณภาพดี เช่น ความแข็งของเมล็ด กลิ่นและรสชาติ ที่
ดีกว่าพริกไทยจากประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ โดยกิจกรรมที่เข้าไปด าเนินงาน ได้แก่ การคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์
ซาลาวัคใช้เป็นแม่พันธุ์เพ่ือน ามาขยายพันธุ์สู่เกษตรกรปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ การฟ้ืนฟูสวนเดิมให้มี
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต
พริกไทยให้ได้คุณภาพ ได้แก่ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกไทย  และการ
เสริมสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง   
  2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ิมผลผลิตพริกไทยให้เพียงพอกับปริมาณที่ใช้ในประเทศ และลดการน าเข้า 
2.2.2 เพ่ือปรับปรุงสวนพริกไทยเดิมให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มาตรฐาน  

  2.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ด าเนินการในจังหวัดจันทบุรีในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 อ าเภอ  คือ อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอท่าใหม่  

อ าเภอนายายอามและอ าเภอเขาคิฌชกูฏ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
       1) สร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ 4 อ าเภอๆ ละ 1 ราย 
   2) จัดประชุม/จัดเวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย 
   3) กิจกรรมเวทีระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกัน 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย 
   4) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  GAP จ านวน 100 ราย 
 ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.  เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ  และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ของ
โครงการฯ 
 2.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกพริกไทยมากกว่า 1 ไร่และมีจ านวนค้างพริกไทย
ที่มีต้นพริกไทยที่ยังให้ผลผลิตได้ไม่ต่ ากว่า 50% 
 3.  ปลูกพริกไทยเป็นพืชเดี่ยว  หรือปลูกร่วมกับกล้วยไข่  แต่ต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน 
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 4.  มีพริกไทยที่มีอายุ 1 ปีไม่น้อยกว่า 50% 
 5. การเข้าร่วมโครงการสร้างแปลงต้นแบบต้องยินดีเป็นที่ปรึกษา/วิทยากรเกษตรกร  รวมทั้ง
ยินยอมให้ใช้แปลงต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรรายอื่น  
 2.4 วิธีด าเนินงาน 

 2.4.1 กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัคเพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์ 
  ส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัค จากแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชสวน

จันทบุรีและจากแปลงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพ่ือให้ได้พันธุ์พริกไทยทนทานต่อโรค (tolerance) 
เพ่ือน ามาใช้เป็นต้นพันธุ์ขยายให้กับเกษตรกร  และปลูกเป็นแปลงขยายพันธุ์พริกไทยเน้นการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดการเข้าท าลายของโรคภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  ใช้พ้ืนที่ด าเนินการ 4 ไร่  ปลูก
ได้ประมาณ 1,600 ค้าง และเก็บข้อมูลทางวิชาการเมื่อต้นพริกไทยเจริญเติบโตมีอายุประมาณ 8 -10 เดือน 
ท าการขยายพันธุ์โดยการตัดยอดโดย 1 ค้างตัดได้ประมาณ 12-16 ยอด และน ามาปักช าใช้เวลา 2- 3 เดือน
ให้เกิดรากพร้อมปลูกแล้วส่งมอบกิ่งพันธุ์จ านวนไม่ต่ ากว่า  20,000 ต้น ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯใน
ปีที ่2 เพ่ือใช้ในกิจกรรม ดังนี้ 

   1) สร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต พริกไทยให้ได้คุณภาพเป้าหมาย
เกษตรกรจาก 4 อ าเภอ อ าเภอละ 1 ราย พ้ืนที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 4 ไร่ปลูก 400 ค้างต่อไร่  2 ต้นต่อ
ค้าง ใช้ต้นพันธุ์ 3,200 ต้น 

   2) สนับสนุนปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เป้าหมายเกษตรกรจาก 4  อ าเภอ 
อ าเภอละ 20 ราย รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 80 ไร่ ส่งมอบกิ่งพันธุ์ปลูกซ่อมแซมรายละ 210 ต้น คิดเป็น 
105 ค้าง รวมใช้ต้นพันธุ์ 16,800 ต้น รวม 2 กิจกรรมใช้ต้นพันธุ์ทั้งสิ้น 20,000 ต้น โดยเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ ากับกิจกรรม 1)  

 2.4.2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
             กิจกรรมย่อยที่  1  ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
            กิจกรรมย่อยที่  2  สร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ 
ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  4 
ราย จาก  4  อ าเภอ  ประกอบด้วย เกษตรกรอ าเภอนายายอาม  จ านวน 1 รายๆ ละ 1 ไร่ เกษตรกรอ าเภอ
ท่าใหม่  จ านวน 1 รายๆ ละ 1 ไร่  เกษตรกรอ าเภอแก่งหางแมวจ านวน 1 รายๆละ 1 ไร่ และเกษตรกร
อ าเภอเขาคิฌชกูฏ  จ านวน 1 รายๆ ละ 1ไร่  โดยจะน าพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัค (มาเลเซีย) ที่ได้จากแปลง
ส ารวจและรวบรวมพันธุ์พริกไทยปลอดโรคจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมาสร้างเป็นแปลงต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ เพื่อใช้เป็นแปลงศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย การปรับปรุงคุณภาพ
ดิน การจัดการปุ๋ย โรคและแมลง ของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีคอยให้ค าแนะน าด้านวิชาการ เช่น การดูแลรักษาต้นพริกไทย ข้อมูลผลผลิต  ข้อมูลความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ตลอดการด าเนินโครงการฯ  การขยายผลเพ่ือเป็นข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเรียนรู้และ
ศึกษาจากการปฏิบัติจริง ให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติตาม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแปลงพริกไทยของ
ตนเอง  
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  กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดประชุม/จัดเวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
1) กิจกรรมการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย โดยคัดเลือก

ตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย รวม 40 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวน
จนัทบุรีและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้  การให้ความรู้ในแต่ละครั้งแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน  ส่วนแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรซึ่ง
จะเหมือนกันทั้ง 3 ครั้งต่อปี  อีกส่วนเป็นเกร็ดความรู้ที่สามารถน ามาใช้กับการผลิตพริกไทยให้มีคุณภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้และขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียเพ่ือใช้ในการท าลายแมลงศัตรูพริกไทย เป็นต้น  

2) กิจกรรมเวทีระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกัน จัดเวทีระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพริกไทย เพ่ือให้เกษตรกรได้มาพบปะและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น การแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด ร่วมกันท าให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง  โดยจะจัดเวทีระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 4 ครั้ง/ปี  โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน  จาก
เกษตรกรกลุ่มละ 10 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน  สถานที่จัดกิจกรรมจะเวียนไปตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯทั้ง 4 กลุ่ม  หัวข้อในการจัดเวทีระดมความคิดจะเปลี่ยนไปตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
นั้น  โดยได้จากการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่และปัญหาที่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้พบ  เช่น แนวทางในการ
แก้ปัญหาการระบาดของโรคแมลงท าลายผลผลิตพริกไทย  การแก้ปัญหาความเป็นกรดของดิน  การเตรียม
ความพร้อมในการจัดการแรงงาน ราคาผลผลิต เป็นต้น   

 2.4.3. กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  GAP  
   1) ชี้แจง ท าความเข้าใจกับเกษตรกรที่ปลูกพริกไทยในเรื่องความส าคัญของการ

สมัครเข้าตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP  
   2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องมาตรฐาน GAP ในอ าเภอนายายอาม 

อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอ เขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
   3) รับสมัครเกษตรกรเข้าขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ตามความสมัครใจ โดยมี

เป้าหมายจ านวน 100 ราย 
 2.4.4 กิจกรรมการสนับสนุนปรับปรุงสวนเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิต 
             1) ด าเนินการน าร่องการปรับปรุงสวนเดิม โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจาก

กลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนที่ 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย รายละ 2 ไร่ สนับสนุนเป็นเวลา 2 ปีๆ ละ 40 ราย คิดเป็น
พ้ืนที่ 80 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี เกษตรกร 80 ราย พื้นที่ 160 ไร่  

   2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมค าแนะน าใน
การจัดการปรับปรุงดิน  ตลอดจนการตัดแต่งต้นพริกไทยให้มีการแตกกิ่งใหม่ การดูแลรักษา เช่น ใส่ปุ๋ยเคมี  
ปุ๋ยคอก สารปรับปรุงบ ารุงดิน ก าจัดโรคและแมลงตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงการปลูก
ซ่อมต้นพริกไทยที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง และน าไปขยายผลปฏิบัติกับสวนพริกไทยของเกษตรกร เพ่ือให้สวนพริกไทยสามารถเพ่ิมการ
ให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.4.5 กิจกรรมการสร้างการตลาดให้กับพริกไทยคุณภาพมาตรฐาน GAP 
        สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อ โดยท าความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ าโจน  วิสาหกิจชุมชนพริกไทยด าปลอดเชื้อจุลินทรีย์บ้านหนองป่าหมาก และผู้รับ
ซื้อรวบรวมพริกไทยส่งให้กับโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานไร่ทิพย์  โรงงานง่วนสุนพริกไทยตรามือที่ 1 เป็นต้น  
เพ่ือรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
ของเกษตรกรชาวสวนพริกไทยแต่ละกลุ่มท าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานพริกไทยของกลุ่มตนเอง 



18 
 

 2.4.6 กิจกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการด าเนินงาน 
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการด าเนินงาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก

พริกไทยในจังหวัดจันทบุรีหรือผู้สนใจทั่วไป  ในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ GAP ของ
กรมวิชาการเกษตร และแนะน าพริกไทยพันธุ์ดีทดแทนพันธุ์เดิม จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
 2.5 ระยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี 
  2.6 งบประมาณ ขอสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 5,744,840 บาท ดังนี้ 

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
1. กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยฯ 853,400 216,400 1,069,800 
2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย    
   กิจกรรมย่อยที่ 1 ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ   

21,300 - 21,300 

   กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างแปลงต้นแบบฯ  470,600 373,600 844,200 
   กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดประชุม/เวทีเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตพริกไทย 

90,920 24,920 115,840 

3. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรอง GAP 75,800 75,800 151,600 
4. ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1,660,000 1,660,000 3,320,000 
5. ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และการ
ขยายผล 

- 32,100 32,100 

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 80,000 110,000 190,000 
รวมทั้งสิ้น 3,252,020 2,492,820 5,744,840 

   
 
  2.7 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
        2.7.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร 
        2.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
  2.8 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      2.8.1 ในปลายปีที่1และต้นปีที่2 เกษตรกรมีพริกไทยพันธุ์ซาลาวัคที่ได้จากการคัดเลือกต้นแม่
พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและสามารถขยายพันธุ์ส่งมอบเพ่ือน าไปทดแทนต้นเดิมที่เสียหายจากการเข้าท าลายของ
โรค ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 20,000 ต้น ต้นละ 35 บาทคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 700,000 บาท  
                2.8.2 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยและผู้สนใจได้รับความรู้ทางวิชาการ ในการผลิตพริกไทย
คุณภาพโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ฯไม่ต่ ากว่าปีละประมาณ 100 ราย 
               2.8.3 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรีเข้าใจระบบและสมัครเข้ารับรองการผลิต
พริกไทยในระบบ GAP จ านวน 100 ราย และผ่านการรับรองจ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 
      2.8.4 ในปีที่2 สามารถฟ้ืนฟูสวนพริกไทยที่ปลูกกันมานาน จนผลผลิตลงจากปี2548 ซึ่งมี
ผลผลิต 709 กก./ไร่ จนในปี 2556 เหลือเพียง 542 กก./ไร่ ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตมาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
ที่ 700 กก./ไร่ 
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 2.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.9.1 เกษตรกรกรผู้ปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรี สามารถปรับตัว ปรับระบบการผลิต เพ่ือ
ลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
          2.9.2 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตพริกไทย และท าให้สามารถ
พัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในระบบ GAP และพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
    2.9.3 สามารถลดการน าเข้าพริกไทยจากต่างประเทศและฟ้ืนฟูสวนพริกไทยเก่าให้มีผลผลิตที่
มีคุณภาพได้อย่างเดิม 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี

ทางการค้า (FTA) ระยะเวลาโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ โดย กองทุนฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาด จ านวน 5,744,840 บาท เป็นรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1.กรมวิชาการเกษตร 3,059,800 2,357,900 5,417,700 
    1.1 กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทย 853,400 216,400 1,069,800 
    1..2 ค่าใช้จ่ายสร้างแปลงต้นแบบฯ  470,600 373,600 844,200 
    1.3 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรอง 
GAP 

75,800 75,800 151,600 

    1.4 ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1,660,000 1,660,000 3,320,000 
    1.5 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และ
การขยายผล 

- 32,100 32,100 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 
    -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตพริกไทย 
         1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
         2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 

90,920 
 
 

66,000 
 

24,920 

24,920 
 
 
- 
 

24,920 

115,840 
 
 

66,000 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   -ค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

21,300 - 21,300 

4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 

80,000 
80,000 

110,000 
110,000 

190,000 
190,000 

รวม 3,252,020 2,492,820 5,744,840 
 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) กล่าวว่า จากการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมในเรื่องของการตลาด ในการนี้กรม
วิชาการเกษตรจึงได้ด าเนินการปรึกษาหารือกับภาคเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือท าการวิเคราะห์ตลาดร่วมกันแล้วเห็น
ว่า ในเรื่องตลาดไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากความต้องการของพริกไยยังมีมาก ซึ่งทางศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
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ได้มีการส ารวจตลาดรับซื้อพริกไทยในจังหวัดจันทบุรีพบว่ามีผู้รับซื้อรายใหญ่อยู่หลายราย โดยมีบริษัทง่วนสุน
รับซื้อปีละ 300 ตัน โรงงานไร่ทิพย์ ปีละ 200 ตัน และผู้ซื้ออ่ืนๆ อีกกว่า 100 ตัน  จึงท าให้จ านวนพริกไทย
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่มีปัญหา 
  ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถาม
ว่า เมื่อจบโครงการแล้วเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า ในโครงการจะมี
การท าแปลงต้นแบบการผลิตพริกไทย เนื่องจากปัจจุบันพริกไทยมีปัญหาเรื่องโรคระบาด จ าเป็นต้องมีการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร และในบทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการจะดูแลเรื่องแปลง 
GAP เพราะฉะนั้นการเข้าไปพัฒนาการปลูกพริกไทยให้เป็นแปลง GAP จะเป็นการพัฒนาพริกไทยให้มี
มาตรฐานสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
   กรรมการ (นายทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า ในขณะนี้
เกษตรกรมีการปลูกพริกไทยพันธุ์อะไร ต้นทุนการผลิตพริกไทยของไทยสูงกว่าต่างประเทศหรือไม่ และเมื่อมี
โครงการแล้วจะสามารถสู้กับต่างประเทศได้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า ขณะนี้เกษตรกร
ปลูกพริกไทยพันธุ์ซาราวัค แต่เนื่องจากเกษตรกรขาดการดูแลแปลงที่ถูกต้องและมีพืชชนิดใหม่มาแทน ท าให้
แปลงปลูกเสื่อมโทรม เกิดโรคเชื่อรา phytophthora paimivora และโรกรากปมที่เกิดจาก Meloidogyne 
incognite ท าให้ผลผลิตพริกไทยลดลง และเวียดนามเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่พันธุ์ที่ใช้คือพันธุ์ซีลอน คุณภาพ
ของกลิ่นจะไม่ดีเท่าพันธุ์ซาราวัค  

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า พ้ืนที่ในการปลูกพริกไทยมีแนวโน้มที่จะลดลง ปัจจุบันผลผลิตของไทยเฉลี่ย 3,400 ตัน/ปี แต่ความ
ต้องการมีถึง 4,700 ตัน/ปี จึงท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 493
กิโลกรัม/ไร่ ขายได้ในราคาถึง 180 บาท/กิโลกรัม เมื่อมีโครงการจะท าให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 
700 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนถึง 200 กิโลกรัม/ไร่ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
.   กรรมการ (นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม) สอบถามว่า 
พริกไทยพันธุ์ซีลอนของเวียดนามกับพันธุ์ซาราวัคของไทยมีความแตกต่างกันอย่างไร  

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า กรมวิชาการเกษตร) ชี้แจงว่า พริกไทยพันธุ์ซีลอน
ของเวียดนามจะมีเมล็ดขนาดใหญ่ และราคาถูกกว่า แต่กลิ่นจะสู้พันธุ์ซาลาวัคของไทยไม่ได้  

มติที่ประชุม 
   เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการด าเนินงาน 2 ปี ระยะเวลาเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารเพ่ือปิดโครงการของหน่วยงานต่างๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการด าเนินงาน ทั้งนี้ กองทุนฯ 
สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 5,744,840 บาท โดยจัดสรรเป็นรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1.กรมวิชาการเกษตร 3,059,800 2,357,900 5,417,700 
    1.1 กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทย 853,400 216,400 1,069,800 
    1..2 ค่าใช้จ่ายสร้างแปลงต้นแบบฯ  470,600 373,600 844,200 
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หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
    1.3 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรอง 
GAP 

75,800 75,800 151,600 

    1.4 ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1,660,000 1,660,000 3,320,000 
 

    1.5 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และ
การขยายผล 

- 32,100 32,100 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 
    -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตพริกไทย 
         1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
         2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 

90,920 
 
 

66,000 
 

24,920 

24,920 
 
 
- 
 

24,920 

115,840 
 
 

66,000 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   -ค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

21,300 - 21,300 

4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 

80,000 
80,000 

110,000 
110,000 

190,000 
190,000 

รวม 3,252,020 2,492,820 5,744,840 
 
วาระท่ี 3.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร)  
รายงานที่ประชุมว่า 

1. ความเป็นมา 
1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเพ่ือ
ใช้สร้างโรงฆ่าโคมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ 

1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าโครงการดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้ง
แรกในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕6 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ครั้งนี้ มีมติให้ปรับปรุงโครงการในประเด็นแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเพ่ิมเติม
หลักการและเหตุผลถึงความจ าเป็นในการสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน และพิจารณาสัดส่วนการสนับสนุนเงินจ่าย
ขาดและเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุน ฯ เพ่ือใช้สร้างโรงฆ่ามาตรฐานและอุปกรณ์ โดยให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของสหกรณ์ ผลตอบแทนการลงทุน และสถานะการเงินของสหกรณ์ แล้วให้น าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัด
ให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงโครงการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันโครงการนี้ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 แล้ว โดย
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕6 มีมติมอบหมายให้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงฯ งบประมาณ จ านวน 35,080,000 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด 
จ านวน  20,080,000.- บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 15,000,000 บาท เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ พิจารณาอนุมัตโิครงการต่อไป 

2. สรุปสาระส าคัญโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล  

 สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด  เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและจัดการด้านตลาดเนื้อโคขุนก าแพงแสนคุณภาพสูง (KU Beef) นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงในการ
ด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคี ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม (สปก.) จึง
ท าให้มีศักยภาพในการผลิตโคขุนคุณภาพสูงได้มากกว่าปีละ 3 ,000 ตัว แต่ปัจจุบันสหกรณ์ฯ สามารถผลิต
เนื้อโคขุนคุณภาพสูงออกจ าหน่ายได้เพียงปีละ 1,500 ตัว เนื่องจากมีปัญหาข้อจ ากัดด้านแหล่งกระจายสินค้า  
(Butcher Shop) และโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน (Slaughterhouse) ซึ่งในขณะที่มีผู้บริโภคต้องการบริโภคเนื้อโค
ขุนจ านวนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ได้เร่งขยายจุดกระจายสินค้าตามย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม้ากขึ้น เช่น ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา ชลบุรี เป็นต้น 
  ในปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ มีโรงแปรสภาพโคเพ่ือ
การศึกษาและเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่สหกรณ์ฯ ใช้ด าเนินการเพ่ือฆ่าและช าแหละเนื้อโคมีอายุการใช้งานมากกว่า 
30 ปี อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ อีกทั้งยังไม่มีใบอนุญาตประกอบโรงฆ่าสัตว์ ท าให้ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายเนื้อโคได้ จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเนื้อโคจากกรมปศุสัตว์ 
ในขณะที่เนื้อโคขุนก าแพงแสน (KU Beef) เป็นเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพสูงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในบรรดา
ผู้บริโภคในประเทศ และสามารถทดแทนการน าเข้าเนื้อโคคุณภาพสูงจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็
ตามประเทศไทยมีโรงฆ่าโคมาตรฐาน ฆจส. 2 และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ที่เปิดท าการ ประมาณ 530 
แห่ง โดยในจ านวนนี้เป็นโรงฆ่าโคมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ได้สร้างขึ้น 1 แห่ง ซึ่งมิได้ด าเนินกิจการมาเป็น
เวลานานแล้ว เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม อีกทั้งสถานที่ตั้งมีระยะทาง
ห่างไกลจากท่ีตั้งของสหกรณ์ฯ มากท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการและการขนส่ง (Logistic)  สหกรณ์
ฯ จึงไม่สามารถเข้าไปใช้งานโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวได้ ส่วนโรงฆ่าของบริษัทเอกชนที่สหกรณ์ใช้บริการอยู่ใน
ปัจจุบันไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางการของสหกรณ์ได้ เนื่องจาก โรงฆ่าเอกชนอนุญาตให้สหกรณ์ใช้
บริการฆ่าโคได้เพียงบางส่วน อีกทั้งไม่มีห้องเย็นเพ่ือใช้ในการบ่มซาก ซึ่งการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจะต้องใช้
ระยะเวลาในการ      บ่มซากอย่างน้อย 7 วัน ท าให้โรงฆ่าเอกชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์ได้ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการขยายตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สหกรณ์ฯ จึงจ าเป็นต้องมีโรงฆ่า
โคท่ีได้มาตรฐานเป็นของตนเอง เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้โรงฆ่าสัตว์
ที่ได้มาตรฐานยังสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ ฝึกอบรมของเกษตรกรและนิสิตนักศึกษาตลอดจนให้ค าปรึกษา
การสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานอีกด้วย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเนื้อโคขุนคุณภาพสูงของประเทศไทย 
สหกรณ์ ฯ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตเนื้อโคตลอดสายการผลิต ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการเลี้ยง
โคขุนต้นน้ าที่มีคุณภาพสูงแล้ว แต่ในระดับกลางน้ ายังขาดการพัฒนาโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดสร้างโรงฆ่ามาตรฐาน เพ่ือให้เนื้อโคขุนที่มีคุณภาพดีจากต้นน้ ายังคงเป็นเนื้อโคที่มีคุณภาพดี
จนถึงมือผู้บริโภค สหกรณ์ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ผ่านกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี (FTA)  
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2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือเป็นโรงฆ่าโคที่ได้มาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเนื้อโคขุนคุณภาพสูงจากแหล่ง
ผลิตจนถึงผู้บริโภคได้ โดยมีก าลังการผลิต 20 ตัวต่อวัน และรองรับผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ภายในประเทศ 

2.2.2 เพ่ือเป็นโรงฆ่าโคที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์  
2.2.3 เพ่ือเป็นสถานที่ต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 

ตลอดจนเป็นสถานที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบ การบริหารจัดการโรงฆ่าโคมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพในโรงฆ่าโคให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2.2.4 เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติด้านการฆ่าโคตามหลักมาตรฐานสากล การตัด
แต่งเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เบื้องต้นเพ่ือการปรุงอาหาร และระบบ
ประกันคุณภาพในโรงแปรสภาพโคของนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์ และบุคคลทั่วไป 

2.2.5 เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การฆ่าโค และการจัดการโรง
ฆ่าโค ระบบประกันคุณภาพในโรงฆ่าโคของนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการเป็นต้น 

2.3 วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการโดยสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด ภายใต้

การบริหาร ก ากับและดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ  
      2.3.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน 

      จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในปีที่ 2 จ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 - 35 คน 
รวมไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี โดยมีหลักสูตรการอบรม คือ 

     1) หลักสูตรการแปรสภาพโคตามมาตรฐานสากล และการตัดแต่งเนื้อโคคุณภาพสูง 
     2) หลักสูตรความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เบื้องต้นเพ่ือการปรุงอาหาร 
     3) หลักสูตรระบบประกันคุณภาพในโรงฆ่าโค 

      2.3.2 การให้บริการโรงฆ่าโคมาตรฐาน 
     ด าเนินการสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐานตามประกาศของกรมปศุสัตว์ก าลังการผลิต                  
20-30 ตัว/วัน จ านวน 1 โรง พร้อมทั้งมีการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการ
จัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (RFID) เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของเนื้อโคและสามารถ
ตรวจสอบกลับไปได้ว่าเนื้อโคมาจากแหล่งใด   
      2.3.3. การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการผลิตเนื้อโคขุน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน 
      ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบโรงฆ่าโคมาตรฐาน โดยการจัดท าคู่มือการ
ออกแบบโรงฆ่าฯ จ านวน 1 เล่ม และคู่มือการบริหารจัดการโรงฆ่า ฯ จ านวน 1 เล่ม 
  2.4. เป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
     ให้บริการโรงฆ่าโคมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตเนื้อโค
ขุนคุณภาพสูง ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยรองรับผลผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากกลุ่มเกษตรกร
สมาชิกของสหกรณ์ฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วไป สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของสหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมาย
การให้บริการการฆ่าโค หลังสร้างโรงฆ่าโคเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 



24 
 

ปีท่ี จ านวน/วัน (ตัว) จ านวน/ปี (ตัว) 
2 10 2,640 
3 15 3,960 
4 20 5,280 

5 – 21 25 112,200 
 หมายเหตุ การออกแบบโรงฆ่าโค ได้ออกแบบเพ่ือรองรับการเพ่ิมปริมาณการฆ่าได้ โดยการเพ่ิมจ านวน
ห้องเย็นและระบบราว-คาน (กรณีไม่ใช้ห้องเย็นสามารถเพ่ิมปริมาณการฆ่าได้ทันที) 

  2.5. ระยะเวลาโครงการ 12 ปี  
  2.5.1  ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ท าสัญญาก่อสร้าง 
  2.5.2  ระยะเวลาการคืนเงิน 12 ปี โดยโครงการจะขอช าระเงินคืนกองทุนฯ ในหมวดเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีเงื่อนไขปลอดการช าระคืนเงินต้น 3 ปี โดย
จะเริ่มช าระคืนเมื่อสิ้นปีที่ 4 ถึงปีท่ี 12 รายละเอียดดังนี้ 
          หน่วย : บาท 

สิ้นปีที่ จ านวนเงินที่ช าระ จ านวนเงินช าระสะสม  

1 ปลอดการช าระคืน - 
2 ปลอดการช าระคืน - 

3 ปลอดการช าระคืน - 
4 1,666,600 1,666,600 
5 1,666,600 3,333,200 
6 1,666,600 4,999,800 
7 1,666,600 6,666,400 
8 1,666,600 8,333,000 
9 1,666,600 9,999,600 

10 1,666,600 11,666,200 
11 1,666,600 13,332,800 
12 1,667,200 15,000,000 

  
 2.6  งบประมาณ จ านวน  35,080,000.00 บาท  

โครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 35,080,000 บาท แยกเป็น 

1. เงินจ่ายขาด จ านวน  20,080,000.- บาท 
1.1) ค่าครุภัณฑ์     17,740,000 บาท 

 -อุปกรณ์เครื่องมือในโรงฆ่า 9,790,000 บาท 
 -เครื่องมือห้องปฏิบัติการ   400,000 บาท 
 -อุปกรณ์เตาเผาซากโค   700,000 บาท 
 -อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย    800,000 บาท 
 -อุปกรณ์ตู้เก็บเสื้อผ้า      50,000 บาท 



25 
 

 -รถห้องเย็น   2,400,000 บาท 
 -อุปกรณ์ส านักงาน    528,000 บาท 
 -อุปกรณ์ห้องตัดแต่งเนื้อ 3,072,000 บาท 

1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
จ านวน 800,000. บาท 

1.2.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 468,000  บาท 
1.2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  332,000  บาท 

1.3) ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์         จ านวน 1,140,000 บาท 
 1.4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร        จ านวน 400,000 บาท 
 2. เงินทุนหมุนเวียน จ านวน 15,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงฆ่าโค
มาตรฐาน ได้แก่  

-คอกพักสัตว์   1,000,000 บาท 
-โรงฆ่าสัตว์   10,500,000 บาท 
-อาคารเตาเผาซากโค   1,000,000 บาท 
-อาคารบ าบัดน้ าเสีย   1,000,000 บาท 
-อาคารส านักงาน   1,500,000 บาท 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ระยะเวลา 12 ปี 6 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ จ านวน 35,080,000 บาท โดยกองทุนฯ สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด 
จ านวน 20,080,000 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 15,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขปลอดการช าระเงินต้น 
3 ปี เริ่มช าระเงินคืนตั้งแต่ปีที่ 4 - 12  

 
ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถาม

ว่า “โคขุนคุณภาพสูง” หมายความว่าอย่างไร  
กรรมการ (นายสว่าง อังกุโร ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์) กล่าวว่า การผลิตเนื้อโคขุน

คุณภาพสูงคือการผลิตเนื้อให้ได้ระดับเกรด Premium ซึ่งเป็นเนื้อโคที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันเกษตรกรมีการ
เลี้ยงโคเนื้อทีผ่สมสายพันธุ์ยุโรปซึ่งเป็นโคเนื้อที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้ว แต่ยังขาดการผลิตเพ่ือให้ได้เป็นเนื้อโคที่มี
คุณภาพ 

กรรมการ (นายทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) กล่าวว่า จากการสังเกตใน
ตลาดที่พบเห็นมีราคาเนื้อโคอยู่ประมาณ 3-4 ราคา ซึ่งราคาที่สูงที่สุดคือเนื้อโคโพนยางค าของสกลนคร 
รองลงมาเนื้อโคก าแพงแสน และโคฟาร์ม สุดท้ายคือโคเถื่อน อยากจะทราบว่าเนื้อโคโพนยางค ากับเนื้อโค
ก าแพงแสนแตกต่างกันอย่างไร   

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  ชี้แจง
ว่าเนื้อโคโพนยางค าและเนื้อโคก าแพงแสน อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน แต่ 2 สหกรณ์จะแตกต่างที่ การท าตลาด 
เนื้อโคโพนยางค าจะใช้ลักษณะไขมันแทรกสูงและโคมีอายุประมาณ 4 ปี ส าหรับเนื้อ KU BEEF ซึ่งเป็นโคพันธุ์
ก าแพงแสนจะมีไขมันน้อย และโคท่ีใช้แปรสภาพมีอายุไม่เกิน 3 ปี แต่คุณภาพเนื้อและเงื่อนไขการขุน จะไม่มี
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ความแตกต่างกัน ส าหรับตลาดเนื้อโคในประเทศไทยจะแยกเป็น 3 ตลาด คือ ตลาดแรกเป็นเนื้อโคขายทั่วไป 
ตลาดชั้นกลางคือเนื้อโคที่ขายตามห้าง Marco และ Lotus เป็นต้น  และตลาดชั้นสูงซึ่งเนื้อโคจะขายเฉพาะ
ห้าง  เช่น The mall เอ็มโพเรียม  

กรรมการ (นายทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) กล่าวว่า เงินจ่ายขาดที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง เครื่องมือและคุรภัณฑ์ จ านวน 17.7 ล้านบาท ย้ายมาเป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ยได้หรือไม่  

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
เป้าหมายคือการสร้างโรงฆ่ามาตรฐานและรับบริการฆ่าโค ดังนั้นจึงมีรายไดจ้ากการรับจ้างฆ่าสัตว์ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้แทนสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ชี้แจงว่า โรงฆ่าสัตว์ที่สหกรณ์จะด าเนินการนอกจากการรับจ้างฆ่าแล้ว สหกรณ์ยังได้ท า MOU ไว้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาด้วย ซึ่งประเด็นปัญหา
ของการสร้างโรงฆ่า คือ จุดคุ้มทุนที่ยาวนาน ซึ่งตามโครงการนี้หากสหกรณ์ต้องด าเนินการเองทั้งหมดจะมี
จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 18 ปี โดยคณะกรรมการจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีเอกชนรายใดที่จะลงทุนในการสร้างโรงฆ่าโค
มาตรฐานเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและจุดคุ้มที่จะได้ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้ามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 
จุดคุ้มทุนจะ ลดลงเหลือประมาณ 12 ปี 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า 
หากคณะกรรมการจะให้เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 18 ปี แตส่หกรณ์ต้องมีหน้าที่บริหารให้ไม่ขาดทุน  

กรรมการ (นายสว่าง อังกุโร  ผู้แทนกรมปศุสัตว)์ ให้ความเห็นว่า จุดประสงค์ที่จะสร้างโรง
ฆ่าเพ่ือตอบสนองการผลิตเนื้อโคคุณภาพของประเทศ ทั้งนี้ สหกรณ์ก าแพงแสนมีโคเนื้อคุณภาพแต่ไม่มีโรงฆ่า
ที่ได้มาตรฐานมารองรับการผลิต ท าให้ไม่สามารถท าตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงได้ และการน าโคไปฆ่าที่โรงฆ่า
ของเอกชนก็ไม่สามารถท าเป็นเนื้อโคคุณภาพได้เพราะไม่มีห้องเย็นรองรับ อีกทั้งโรงฆ่าของเอกชนเป็นการ
รับจ้างฆ่าสัตว์ทั่วไปด้วยท าให้เนื้อเกิดการปนเปื้อน สุดท้ายตลาดไม่อาจจะรองรับในส่วนนี้ ข้อจ ากัดคือมีการ
ส่งเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพแต่ไม่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน เพราะการสร้างโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานเพ่ือรับจ้าง
ฆ่าจะไม่คุ้มทุน 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าว
ว่า โครงการจะให้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยก็สามารถท าได้ เพราะโครงการนี้สามารถไปเชื่อมโยงกับโคเนื้อที่
สหกรณ์มีอยู่แล้ว โดยน าเงินจากกองทุนฯ ไปบริหารงานให้มีห้องเย็นเพียงพอต่อการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อโคขุน
คุณภาพสูง ท าให้เนื้อโคได้ราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาตลาด แต่หากบอกว่าการสร้างโรงฆ่าท าให้ขาดทุนก็ไม่
สามารถอนุมัติได้ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายอุดม นวลหนูปล้อง ผู้กรมส่งเสริมสหกรณ์) ชี้แจงว่า โครงการนี้
เสนอขอเงินจากกองทุนทั้งจ่ายขาดและเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ซึ่งถ้าสหกรณ์ลงทุนเองทั้งหมด จะใช้เวลาใน
การคุ้มทุนถึง 18 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคต ที่ผ่านมาสหกรณ์ใช้โรงฆ่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี
อายุกว่า 30 ปี อีกทั้งเป็นโรงฆ่าที่มีขนาดเล็กเครื่องจักรบางชิ้นจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม สหกรณ์จึงมี
แนวคิดที่จะสร้างโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานขึ้นใหม่เพ่ือผลิตเนื้อโคให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพ่ือสร้าง
หลักประกันกับผู้บริโภคว่าสินค้าเนื้อโคขุนมีมาตรฐาน สหกรณ์จึงได้ลงทุนไปซื้อที่ดินเป็นของสหกรณ์เอง 8 ไร่ 
นอกจากนี้ที่สหกรณ์สร้างไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา 
และผู้สนใจ โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวสินค้าเนื้อโคที่ได้มาตรฐาน การผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP 
ตลอดจนการจัดการโรงฆ่ามาตรฐาน 
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กรรมการ (นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ) กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะ
สนับสนุน เพราะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ แต่น่าจะสนับสนุนให้เป็นเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย เพ่ือให้เงินกลับคืนมาสู่กองทุนฯ จะได้ไม่เป็นภาระงบประมาณ โดยอาจจะปรับระยะเวลาการคืนเงิน
ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งในอนาคตเนื้อโคคุณภาพสูงอาจจะมีตลาดรองรับเพ่ิมข้ึนท าให้มีผลประกอบการที่ดี  

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ชี้แจงว่า โครงการนี้ เดิมได้เสนอขอเป็นเงินจ่ายขาดทั้งหมด แต่เมื่อน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง ฯ จึงมีค าถามว่า อยากให้เป็นเงินยืมมากกว่าที่จะเป็นเงินจ่ายขาด แต่ก็ติดปัญหาเรื่องความคุ้มค่า
ในการลงทุน ทั้งนี้ มีกรณีของโครงการวังน้ าเขียวซึ่งไปสร้างโรงเรือนของเกษตรกรโดยให้เกษตรกรออก
ค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงคิดว่าค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้างควรหารสอง อย่างไรก็ตาม 
ยังมีข้อสงสัยของคณะอนุกรรมการฯ ว่าท าไมต้องหารสอง จึงมีมติให้ค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจ่ายขาด ส่วนค่า
ก่อสร้างให้เป็นเงินยืม โดยน ากรณขีองโครงการวังน้ าเขียวมาปรับใช้กับโครงการนี้  

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
ส่วนของโครงการวังน้ าเขียวเป็นเรื่องของรายบุคคล ซึ่งไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ เพราะโครงการนี้
เป็นของสหกรณซ์ึ่งเป็นนิติบุคคล 

กรรมการ (นายสว่าง อังกุโร   ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า โรงฆ่า
มาตรฐานที่ด าเนินการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ลุงเชาฟาร์ม ซึ่งจะรับฆ่าและส่งให้เฉพาะของแมคโนดัลน์ โดยไม่รับโค
ภายนอกเพราะท าตลาดระดับสูง อีกหนึ่งโรงฆ่าเป็นของอิบรอฮีมแต่ก็มีปัญหาเรื่องห้องเย็นและรับจ้างฆ่าทั่วไป 
ส าหรับโรงฆ่าโพนยางค ายังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมปศุสัตว์เคยเสนอว่าอยากให้เขาปรับปรุงเขาก็บอกว่าการ
พัฒนาโรงฆ่าต้องลงทุนสูง อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ ได้สร้างโรงฆ่าท่ีชุมพรเป็นโรงฆ่าขนาด 100 ตัว ซึ่งไม่ได้
ใช้งานเพราะมีขนาดที่ใหญ่มาก ท าให้เราไม่ได้ใช้จึงไม่เกิดประโยชน์ ส าหรับโครงการนี้อยากจะให้สนับสนุนใน
ส่วนของ 17 ล้านเป็นเงินจ่ายขาด เพ่ือเป็นการพัฒนาโรงฆ่าโคเนื้อให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ อย่างไรนั้น โพนยางค าก็อยากจะให้พัฒนาโรงฆ่าเพ่ือการส่งออกเช่นกัน 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
ถ้าสร้างโรงฆ่าทีไ่ด้มาตรฐานการส่งออก แล้วสหกรณ์มีแผนการส่งออกเม่ือไหร่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้แทนสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ชี้แจงว่า คาดว่าจะเริ่มผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณปี 2558 หลังจากเปิด AEC 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
เพ่ิมเติมว่า ทางสหกรณ์ยอมรับได้หรือไม่ถ้าจะย้าย 17 ล้านไปเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าว
เพ่ิมเติมต่อจากท่านเลขาฯ ส่วนอบรม ก็ให้เป็นเงินจ่ายขาดไป ระยะเวลาอาจสั้นหรือยาวกว่า 18 ปี โดยให้
พิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม  

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า สหกรณ์โคเนื้อมหาลัยเกษตรศาสตร์) ชี้แจงว่า 
ทางสหกรณ์รับตามการพิจารณาจากท่ีประชุม 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากสหกรณ์รับได้ที่ให้ปรับเปลี่ยนค่าครุภัณฑ์จากเงินจ่ายขาด 17.7 ล้านบาท เป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย ตรงนี้ก็จะสามารอนุมัติโครงการได้ ส่วนเรื่องการโอนทรัพย์สินหลังเสร็จสิ้นโครงการ กองทุนฯ 
ต้องโอนทรัพย์สินให้กรมส่งเสริมสหกรณซ่ึ์งเป็นคู่สัญญา เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการต่อไป  
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ระยะเวลาโครงการ 18 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการด าเนินงาน
ก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน 2 ปี ระยะเวลาการคืนเงิน 18 ปี และระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการ
ด าเนินงานจัดท าเอกสารเพื่อปิดโครงการของของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
คืนเงินงวดสุดท้าย โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน 35,080,000 บาท แบ่งเป็น 

3.1 เงินจ่ายขาด  จ านวน 2,340,000 บาท แยกเป็น 
(1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1,940,000  บาท  ประกอบด้วย 
    (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

จ านวน 800,000. บาท 
 

     - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 468,000  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 332,000  บาท 

    (1.2) ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้
สามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ     จ านวน 1,140,000 บาท  
 (2) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวน 400,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การติดตามประเมินผลของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
 3.2 เงินทุนหมุนเวียน จ านวน 32,740,000 บาท แยกเป็น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน จ านวน 15,000,000 บาท ได้แก่  

-คอกพักสัตว์   1,000,000 บาท 
-โรงฆ่าสัตว์   10,500,000 บาท 
-อาคารเตาเผาซากโค   1,000,000 บาท 
-อาคารบ าบัดน้ าเสีย   1,000,000 บาท 
-อาคารส านักงาน   1,500,000 บาท 

(2) ค่าครุภัณฑ์     17,740,000 บาท 
 -อุปกรณ์เครื่องมือในโรงฆ่า 9,790,000 บาท 
 -เครื่องมือห้องปฏิบัติการ   400,000 บาท 
 -อุปกรณ์เตาเผาซากโค   700,000 บาท 
 -อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย    800,000 บาท 
 -อุปกรณ์ตู้เก็บเสื้อผ้า      50,000 บาท 
 -รถห้องเย็น   2,400,000 บาท 
 -อุปกรณ์ส านักงาน    528,000 บาท 
 -อุปกรณ์ห้องตัดแต่งเนื้อ 3,072,000 บาท 

โดยมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 18 ปี ปลอดการช าระคืนเงินต้น 3 ปี เริ่มช าระคืน
ในปีที่ 4 – ปีที่ 18 ดังนี้ 
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หน่วย: บาท 
สิ้นปีที่ จ านวนเงินที่ช าระ จ านวนเงินยืมคงเหลือ 

1 ปลอดการช าระคืน 32,740,000 
2 ปลอดการช าระคืน 32,740,000 
3 ปลอดการช าระคืน 32,740,000 
4 1,800,000 30,940,000 
5 1,800,000 29,140,000 
6 1,900,000 27,240,000 
7 1,900,000 25,340,000 
8 2,000,000 23,340,000 
9 2,000,000 21,340,000 

10 2,200,000 19,140,000 
11 2,200,000 16,940,000 
12 2,300,000 14,640,000 
13 2,300,000 12,340,000 
14 2,400,000 9,940,000 
15 2,400,000 7,540,000 
16 2,500,000 5,040,000 
17 2,500,000 2,540,000 
18 2,540,000 - 

   
3.3 กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี ดังนี้ 

หนว่ย : บาท 
หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 34,348,000 332,000 - - - 34,680,000 
 1.1 เงินจ่ายขาด    1,608,000 332,000 - - - 1,940,000 

- ค่าก ากับดูแลโครงการ ฯ 1,140,000 - - - - 1,140,000 
- ค่าบริหารจดัการ 468,000 - - - - 468,000 
- ค่าอบรม - 332,000 - - - 332,000 

 1.2 เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 32,740,000 -    32,740,000 
- ค่าลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 15,000,000 - - - - 15,000,000 

   - ค่าครุภณัฑ์  17,740,000 - - - - 17,740,000 
2. ส านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร 
      

- ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 400,000 

รวม 34,398,000 382,000 50,000 50,000 200,000 35,080,000 
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วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 สถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) รายงานว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2549-2556 รวมเป็นเงิน 698 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการไปแล้ว 18 โครงการ เป็นเงิน 607.29 
ล้านบาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 180.42 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 426.86 ล้านบาท สถานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 กองทุนฯ มีเงินสด จ านวน 219.72 ล้านบาท โดยในจ านวนนี้มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้ว จ านวน 94.68 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน จ านวน 125.04 ล้านบาท และในการ
ประชุมครั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติอนุมัติโครงการเพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ เป็นเงิน 40.82 
ล้านบาท ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย จ านวน 5.74 ล้านบาท และโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ จ านวน 35.08  ล้านบาท ดังนั้น กองทุนฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระ
ผูกพัน จ านวน 84.22  ล้านบาท  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

ปิดประชุมเวลา  12.15 น. 

    
 
   นายเอกราช  ตรีลพ  ผู้จดรายงานการประชุม 
   เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
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   ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 


